

Số: **76** /TB – QLTTBĐ

Bình Định, ngày **24** tháng 02 năm 2025

## THÔNG BÁO

### **Kết luận Hội nghị sơ kết cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và sơ kết công tác Quản lý thị trường tháng 02 năm 2025**

Ngày 21 tháng 02 năm 2025, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sơ kết công tác Quản lý thị trường tháng 02 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2025.

Sau khi nghe báo cáo kết quả cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025; báo cáo tình hình hoạt động tháng 02 năm 2025 và ý kiến tham gia phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Cục trưởng Phạm Thanh Hiền kết luận một số nội dung như sau:

#### **1. Đánh giá tình hình thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 và công tác Quản lý thị trường tháng 02 năm 2025**

Thời điểm trước Tết Nguyên đán và tháng 2 là thời điểm người dân mua sắm chuẩn bị đón Tết Cổ truyền, lưu lượng hàng hoá mua bán, trao đổi trên thị trường diễn ra sôi nổi nhất trong năm; Hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú với nhiều mẫu mã, chủng loại đáp ứng nhu cầu mua sắm và thị yếu của người dân trên địa bàn.

Cục QLTT tỉnh Bình Định đã chỉ đạo các Đội QLTT theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường, kịp thời phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện kiểm tra kiểm soát tình hình thị trường, giá cả, hoạt động sản xuất, kinh doanh; kịp thời phát hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.. đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử, các trang mạng xã hội, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu trong thương mại điện tử và các hành vi vi phạm thuộc chức năng, kiểm tra, xử lý của Quản lý thị trường.

Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 99/UBND-KT ngày 05/01/2024 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BCT ngày 02/01/2024 của Bộ Công Thương về khiển khai Công điện số 1437/CT-

TTg ngày 30/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.

Phân công lãnh đạo và công chức trực tại trụ sở cơ quan trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ và xử lý công việc đột xuất và phân công công chức thực hiện công tác tổng hợp báo cáo trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán, báo cáo cấp trên theo quy định.

Quán triệt công chức, người lao động vui xuân đón Tết Nguyên đán an toàn, tiết kiệm, chấp hành nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11/12/2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025; Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 10681/UBND-VX ngày 31/12/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đặc biệt, chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, không tham gia giao thông khi uống rượu, bia trong những ngày vui xuân, đón Tết. Thực hiện nghiêm văn bản số 25/QLTTBĐ-TTPC ngày 21/01/2025 xử lý nhận tặng quà trong thời gian Tết Ất Tỵ năm 2025.

Tăng cường công tác quản lý công chức, người lao động, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, giữ gìn đoàn kết nội bộ; giữ gìn bí mật công tác, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng tham nhũng, tiêu cực,... Đặc biệt, giữ gìn tác phong, có thái độ đúng mực khi tiến hành kiểm tra kiểm soát theo quy định của ngành. Chú trọng công tác phòng ngừa và kịp thời chủ động xử lý hoặc đề xuất xử lý nghiêm khi phát hiện sai phạm của công chức, người lao động thuộc quyền; xây dựng nội bộ đoàn kết, kỷ luật, tập thể vững mạnh.

Qua đó, Cục QLTT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; tất cả công chức, người lao động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chấp hành nghiêm pháp luật về an toàn giao thông, không tham gia giao thông khi uống rượu, bia, không phát hiện vụ việc nhận, tặng quà, sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Các Phòng chuyên môn đã thực hiện tốt công tác tham mưu chỉ đạo hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tham mưu xử lý các hồ sơ vụ việc vượt thẩm quyền Đội trưởng và tham mưu đảm bảo các điều kiện phục vụ cho hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý vi phạm hành chính.

Tổ giúp việc Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thực hiện tốt chức năng tham mưu, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác chỉ đạo điều hành.

## **2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2025**

### **2.1. Nhiệm vụ chung**

Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Tổng cục QLTT, UBND tỉnh quản lý Nhà nước về công tác quản lý thị trường, đảm bảo lưu thông hàng hoá; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm pháp luật trong hoạt động

thương mại, công nghiệp và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền xử lý của QLTT, nhằm góp phần ổn định thị trường thúc đẩy sản xuất phát triển; làm tốt vai trò Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh, giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh và BCD 389 Quốc gia, BCD 389 tỉnh.

Các Phòng, Đội QLTT tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2025 đã ban hành tại Quyết định số 10/QĐ-QLTTBĐ ngày 10/01/2025 của Cục QLTT. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của từng công chức, đặc biệt là người đứng đầu. Giữ gìn tác phong, đạo đức công vụ, văn hóa ứng xử, đoàn kết nội bộ, tuyệt đối không để xảy ra vi phạm pháp luật trong đạo đức công vụ, chấp hành nội quy, quy chế làm việc và các quy chế khác.

## **2.2. Nhiệm vụ cụ thể**

### **2.2.1. Các Đội QLTT trực thuộc**

Tổ chức triển khai Kế hoạch công tác năm 2025; Kế hoạch đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ năm 2025; Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2025, Kế hoạch truyền thông năm; Kế hoạch thương mại điện tử năm 2025; ....

Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, kịp thời phát hiện và có biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, các hành vi về đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, không để xảy ra điểm nóng, tập trung các mặt hàng theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên và trên môi trường thương mại điện tử; đặc biệt, trong tháng 3 là tháng trên địa bàn tỉnh có tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn của tỉnh,.. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, cập nhật đầy đủ kịp thời các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quản lý vào hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS).

### **2.2.2. Phòng Tổ chức – Hành chính**

Tiếp tục thực hiện các báo cáo để phục vụ công tác bàn giao Cục về UBND tỉnh; Hoàn thiện các hồ sơ lưu trữ chuẩn bị công tác bàn giao.

### **2.2.3. Phòng Thanh tra – Pháp chế**

Tham mưu công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại tố cáo (nếu có) theo đúng quy định.

### **2.2.4. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp**

Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên và báo cáo kết quả việc thực hiện theo quy định.

Tham mưu xử lý hồ sơ vụ việc vượt thẩm quyền đảm bảo về thời gian và đúng quy định của pháp luật; xử lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu do các Đội QLTT trực thuộc kiểm tra, bắt giữ; trao đổi, hỗ trợ, hướng dẫn nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đảm bảo chặt chẽ, kịp thời và đúng quy định pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tổng hợp báo cáo thường xuyên, chuyên đề, đột xuất, đảm bảo kịp thời.

### **2.2.5. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389**

Thực hiện công tác báo cáo nhanh, chuyên đề, thường xuyên theo quy định; tham mưu chỉ đạo công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **2.2.6. Ban Biên tập Công thông tin điện tử**

Bám sát các Kế hoạch truyền thông năm 2025 của Cục, nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự đảm bảo lượng thông tin đăng tải Công thông tin điện tử Cục, Tổng cục được đa dạng.

Trên đây là kết luận tại Hội nghị sơ kết cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2024, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, sơ kết công tác Quản lý thị trường tháng 02 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2025. Yêu cầu các Phòng, Đội QLTT trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

#### ***Nơi nhận:***

- Tổng cục QLTT (b/cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng, Đội QLTT;
- Website Cục QLTT;
- Lưu: VT, NVTH.



**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

**Phạm Thanh Hiền**